

Doanh nghiệp chung tay cùng chính quyền giúp người dân giảm nghèo bền vững

14:39 16/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Bám sát các văn bản chỉ đạo từ cấp trên trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 với mục đích, yêu cầu và mục tiêu cụ thể phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng dê giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Xã Thanh Kỳ có tổng diện tích đất tự nhiên gần 5 nghìn ha, tổng số hộ 1.129 hộ, 4.819 khẩu, cách Trung tâm huyện Như Thanh hơn 30km về phía Nam. Trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã Thanh Kỳ luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước

các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo từ cấp trên, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây không ngừng quan tâm đến những gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ đó thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng hộ gia đình, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, ông Nguyễn Trọng Viện, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết: Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã Thanh Kỳ luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo từ cấp trên, từ đó UBND xã ban hành Kế hoạch giảm nghèo theo từng giai đoạn cụ thể, thiết thực với thực tiễn, phù hợp với từng hộ gia đình. Cùng với những chủ trương chính sách của Nhà nước, Đảng ủy, UBND xã đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây nhà, tặng dê giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Trong năm 2023, với những chính sách lồng ghép trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Thanh Kỳ đã làm được 18 căn nhà cho hộ nghèo. Trong đó, kêu gọi hỗ trợ từ các doanh nghiệp làm nhà cho 10 hộ với tổng số tiền là 400 triệu đồng; làm nhà theo chương trình mục tiêu quốc gia 8 hộ với tổng số tiền là 344 triệu đồng. Các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã trao tặng cho 18 hộ dân, 66 con dê giống với tổng số tiền 158 triệu để giúp các hộ hộ nghèo, phát triển kinh tế.



Doanh nghiệp bàn giao nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt người dân, ông Nguyễn Trọng Viện, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ đã gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã xây nhà, tặng dê giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đây là nghĩa tử cao đẹp thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Kỳ giảm 6,87%, tương ứng giảm 76 hộ nghèo (từ 11,13% cuối năm 2022, xuống còn 4,25% cuối năm 2023, số hộ nghèo dự kiến cuối năm 2023 còn 48 hộ); Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,43%, tương ứng giảm 38 hộ cận nghèo (từ 5,6% cuối năm 2022, xuống còn 2,17% cuối năm 2023, số hộ cận nghèo dự kiến cuối năm 2023 còn 24 hộ).

Đến thời điểm hiện tại, xã Thanh Kỳ đã đạt được các chỉ tiêu giảm nghèo đề ra theo kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn đạt được những thành quả quan trọng.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/xa-thanh-ky-thanh-hoa-cac-doanh-nghiep-nha-hao-tam-xay-nha-tang-de-giong-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo>